

# กสทช.เลื่อนลงมติดีล'ทรู-ดีแทค' รอความเห็นกฤษฎีกาครั้งสุดท้าย

**กรุงเทพธุรกิจ ● บอร์ดกสทช.รอเพียง** ความเห็นกฤษฎีกาการอบสุดท้าย ก่อนรวม เอกสารตัดสินดีลควรวรวมทรู-ดีแทค คาดหากเอกสารมาถึงสำนักงานภายใน สัปดาห์นี้ เตรียมเรียกประชุมวาระพิเศษทันที คาดที่ต้องเร่งรีบเพราะมีคนฟ้องศาลฯ รอให้ศาลคำสั่งกสทช.อีกรอบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (14 ก.ย.) ที่ประชุมสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้มีการประชุมวาระปกติ โดยหนึ่งในวาระที่สำนักงาน กสทช. เสนอเข้ามาคือวาระการติดตามเรื่องค้างการรายงานการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค โดยประชุมตั้งแต่ 09.00 น และเสร็จสิ้นในเวลาเพียง 11.30 น.

โดยผลปรากฏว่า วาระดังกล่าวต้องเลื่อนพิจารณาออกไป เนื่องจากสำนักงาน กสทช. ยังไม่ได้ข้อสรุป จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ "ข้อกฎหมายในบทบาทและอำนาจหน้าที่" ซึ่งตามระเบียบแล้ว หลังจากที่คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นเป็นเช่นใดออกมานั้น จะต้องพิมพ์ความเห็นอย่างเป็นทางการแล้วมอบหมายให้

อ่านต่อหน้า | 4

▶ **ต่อจากหน้า 1**

## กสทช.

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้ลงนามแล้ว จึงส่งความเห็นมายังสำนักงาน กสทช. หลังจากนั้น สำนักงานฯ จะส่งความเห็นเป็นหนังสือเวียนให้บอร์ดแต่ละคนพิจารณา โดยสุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบอร์ดว่า จะเรียกประชุมนัดพิเศษทันทีเพื่อลงมติเลยหรือไม่ หรือจะรอลงมติในวันประชุมปกติปกติ ซึ่งจะมียี่สิบวันที่ 21 ก.ย. นี้

### จ่อเรียกประชุมนัดพิเศษลงมติ

"ความเห็นจากกฤษฎีกาก็น่าจะมาไม่เกินสัปดาห์นี้ ซึ่งเมื่อส่งให้บอร์ดอ่านแล้ว ไม่มีข้อคำถามอะไรเพิ่มเติม ปกติก็จะมีการเรียกประชุมนัดพิเศษทันทีเพื่อลงมติ เพราะเรื่องนี้ทุกคนก็รู้อยู่ว่าเป็นที่จับตาของสังคม" แหล่งข่าวจาก กสทช. กล่าว

นอกจากนี้ แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ประเด็นความเห็นของกฤษฎีกาในครั้งนี้ถือเป็นรอบ 2 ที่ กสทช. ขอให้มีความเห็นทางกฎหมายเพื่อช่วยชี้แนะการพิจารณาดีลการควบรวมบริษัทของเอกชน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยมีหนังสือมาแล้วว่า จะไม่มีความเห็นในเรื่องนี้

โดยเป็นเรื่องที่อยู่ในชั้นของศาลปกครอง มีคำสั่งให้ยกคำร้องการขอทุเลาคำสั่งชั่วคราวของ นายณภัทร วินิจฉัยกุล อดีตกรรมการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ที่ขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลารับบังคับหรือหยุดใช้ประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ 4 ธ.ค. 2560 เอาไว้จนกว่าจะมีคำพิพากษา

แต่เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2565 คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 1 ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ ได้เรียกให้ตัวแทนของสำนักงาน กสทช. เข้าชี้แจงในประเด็นที่ขอความช่วยเหลือให้ตีความอำนาจในประเด็นการขอรวมกิจการของทรูและดีแทค อย่างไรก็ดี ประเด็นความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาในรอบสองว่า จะออกมาอย่างไรนั้น ต้องดูว่าศาลปกครองจะมีคำสั่งในเรื่องนี้อีกครั้งหรือไม่

ทั้งนี้ ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายณภัทร วินิจฉัยกุล เป็นโจทก์ฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อีกครั้ง และมีบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนในฐานะผู้ร้องสอด โดยผู้ถูกฟ้องคดีหมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดี

ด้วยคดีเรื่องนี้ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลรายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา

ทั้งนี้ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำชี้แจงยื่นต่อศาลภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหมายนี้ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลารับบังคับตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ 4 ธ.ค. 2560

"ครั้งแรกกฤษฎีกามีหนังสือไม่ลงความเห็นเพราะมีคำสั่งศาลออกมาก่อนนั้นกฤษฎีกาจะไม่ชวย และล่าสุดนายณภัทรก็ไปยื่นขอทุเลาอีกรอบ ดังนั้น ก็เป็นไปได้ที่กฤษฎีกาจะต้องมีคำสั่งออกโดยเร็ว ก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งต่อเรื่องนี้นายณภัทรไปยื่นอีกรอบ เป็นเรื่องวัดใจว่ากฤษฎีกาจะออกความเห็นอย่างไร"

### รอข้อมูลขั้นสุดท้ายให้ครบ

สำหรับการพิจารณาเรื่องดีลการควบรวมของ กสทช. ที่เกิดขึ้นนั้น นอกจากจะรอความเห็นอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว รายงานอื่นเพื่อประกอบการพิจารณาจะประกอบไปด้วยผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและวิเคราะห์กรณีการรวมธุรกิจระหว่างทั้งสองบริษัทจำนวน 4 คณะ ผลสรุปการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวงจำกัด 3 กลุ่ม รายงานการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมการรวมธุรกิจฯ โดยสำนักงาน กสทช. ร่างผลการศึกษาของที่ปรึกษาวิเคราะห์การรวมธุรกิจฯ โดยศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายงานของที่ปรึกษาอิสระในการจัดทำความเห็นประกอบรายงานการรวมธุรกิจฯ โดยบริษัท หลักทรัพย์ฟินันซ่า จำกัด

นอกจากนี้ ยังต้องมีการวิเคราะห์ที่มี  
หลักฐานทางวิชาการและข้อมูลเชิงประจักษ์  
รองรับเพิ่มเติมในประเด็นต่อไปนี้ 1.วิเคราะห์  
โครงสร้างการรวมธุรกิจของบริษัท ทรู  
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท  
โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด โดย  
ให้รวมถึงผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ  
โทรคมนาคมทั้งหมดที่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น  
จำกัด (มหาชน) บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส  
คอมมูนิเคชั่น จำกัดและ New Co (ชื่อบริษัท  
ใหม่หากมีการควบรวมแล้ว) มีอำนาจควบคุม  
2.วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการ  
บริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจ การแข่งขัน  
ในตลาดของผู้รับใบอนุญาตการประกอบ  
กิจการโทรคมนาคมที่บริษัท New Co เข้าเป็น  
ผู้มีอำนาจควบคุม

3.วิเคราะห์ผลดีอันเกิดจากการประหยัด  
เนื่องจากขนาด (economies of scale)  
อย่างเป็นรูปธรรมและแนวทางในการส่งต่อ  
ผลดีดังกล่าวไปยังผู้บริโภคอย่างประเมินได้  
ชัดเจน 4. วิเคราะห์การถือครองคลื่นของบริษัท  
New Co ว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบและ  
มีผลต่อการแข่งขันในตลาดหรือไม่ อย่างไร  
5. วิเคราะห์แนวทางในการลดอัตราค่าบริการ  
การรักษาคุณภาพการบริการเพื่อลดผลกระทบ  
ต่อผู้บริโภคในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  
และ 6. วิเคราะห์มาตรการการส่งเสริม MVNO  
(บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่าย  
เสมือน) และเสนอแนวทางในการปรับปรุง  
กฎเกณฑ์ เพื่อให้ MVNO สามารถเกิด คงอยู่  
และแข่งขันได้ในตลาดเพื่อเพิ่มระดับการแข่งขัน  
ให้สูงขึ้น รวมทั้งทางเลือกให้ผู้บริโภค

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ นายไตรรัตน์  
วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการกสทช.  
กล่าวภายหลังจากประชุมร่วมกับคณะ  
กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 1 ว่า ขณะนี้ในส่วน  
ของสำนักงาน กสทช. ที่รับหน้าที่ส่งรายงาน  
ผลการศึกษาการควบรวมดีลตั้งที่ระบุข้างต้น  
นั้น เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้ว ดังนั้น จึงรอเพียง  
ความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกาเท่านั้น  
อย่างไรก็ดี ตนไม่อาจก้าวล่วงได้ว่าบอร์ดกสทช.  
ทุกคนจะลงมติเลยหรือไม่ เพราะทุกอย่าง  
ถือเป็นดุลยพินิจของแต่ละท่านและส่วนคำถาม  
ที่ว่าคำวินิจฉัยของกฤษฎีกาจะมีผลผูกพันกับ  
มติบอร์ดหรือไม่ เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับที่ประชุม  
เช่นกันว่าจะคิดเช่นไร แต่ถึงตอนนั้นก็ทุกอย่าง  
ครบแล้ว รอเพียงการลงมติเท่านั้น



## ชาวลือกับTRUE

ถือได้ว่า **ดีล TRUE รวม DTAC** ลาก "ยาว" และเต็มไปด้วย "ความไม่แน่นอน" ยิ่งในส่วนการพิจารณาหน่วยงานกำกับดูแล อย่าง **กสทช.** ยังตกลงไม่ได้สักทีว่ามีอำนาจ หรือไร้อำนาจ

เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ เพราะมี **ส่วนได้ส่วนเสีย** กันหลายด้านทั้งผู้ประกอบการ-ผู้ถือหุ้น-นักลงทุน-กองทุน และประชาชน ผู้บริโภค

หากจะพิจารณาและกินระยะเวลานาน เพราะเป็นดีลที่กระทบหลายฝ่ายต้องดูรอบด้าน ถือว่าสมควรกระทำ ! แต่ดันมาเล่นแง่ **เรื่องมีอำนาจ ไม่มีอำนาจ-ไม่ชัดเจนไปทางใดทางหนึ่ง** และยังลากระยะเวลาไปอีก

มาแบบนี้หน้าไฟเลยออกได้หลายแบบแล้ว แต่จะคาดการณ์หรือคาดเดา

**ดีลแบบนี้** มีให้เห็นอยู่ตลอด ว่าจับมือแล้ว กลายเป็น "ดีลไม่ดัน - ดีลล่ม" เป็นเรื่องเกิดขึ้นได้ของฝั่งธุรกิจและย่อมจะมีผลต่อราคาหุ้นฝั่ง TRUE-DTAC ที่เห็นแล้วว่า เดียวสวิงขึ้นและเดี๋ยวพักรอบกันไปมา รายใหญ่-รายย่อยจะจับมาแก๊งกำไร ตามกระแสข่าวกันเป็นรอบๆ

**แต่ดันเกิดจากภาครัฐทำให้เกิดความกระแสชาวลือซะเอง !!**

## TRUE-DTAC รอก่อ! กสทช. ไขข้อข้องใจ

**TRUE-DTAC รอก่อ! หลังวานนี้ (14 ก.ย.) บอร์ดกสทช. ยังไม่เคยตัดสิน TRUE ควบรวม DTAC ใ้บ้ร่ผลพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อน หากมีความชัดเจนแล้ว พร้อมจัดประชุมบอร์ดวาระพิเศษทันที ขณะที่ "กสทช." นำส่งข้อมูลควบรวมเสนอบอร์ดครบถ้วน ไม่มีคำสั่งศึกษาเพิ่มอีก**

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ



### TRUE-DTAC

กสทช. วานนี้ (14 ก.ย. 2565) สำนักงาน กสทช. ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้ากรณีการขอควบรวมธุรกิจระหว่าง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE และบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ว่า เมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ที่มี นายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานกรรมการ ได้ขอให้ กสทช. ส่งผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกสทช. ในกรณีควบรวมธุรกิจ ซึ่งตนเองและนายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการกสทช. เป็นผู้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขณะเดียวกัน วานนี้สำนักงานกสทช. ได้นำส่งผลการวิเคราะห์ที่มีหลักฐานทางวิชาการ และข้อมูลเชิงประจักษ์รองรับเพิ่มเติมต่อการพิจารณาควบรวมกิจการฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกสทช. ครบทั้งหมดแล้ว ตามที่คณะกรรมการกสทช. ได้สั่งการให้ไปวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมใน 6 ประเด็น และคณะกรรมการกสทช. มิได้มีคำสั่งให้ไปศึกษาหรือจัดทำข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติมอีก แต่ระบุให้สำนักงานกสทช. รวบรวมผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อน และหากได้รับผลการพิจารณาแล้วก็อาจมีการจัดประชุมคณะกรรมการกสทช. วาระพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องการขอควบรวมธุรกิจระหว่าง TRUE กับ DTAC ต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านั้นมีกระแสข่าวว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาจะพิจารณาว่า กสทช. นั้นไม่มีอำนาจอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้เกิดการควบรวม

สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมตามคำสั่งของกสทช. ทั้ง 6 ประเด็น ประกอบด้วย 1.วิเคราะห์โครงสร้างการรวมธุรกิจของ TRUE กับ DTAC โดยให้รวมถึงผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้งหมดที่ TRUE กับ DTAC และ New Co (ชื่อบริษัทใหม่หากมีการควบรวมแล้ว) มีอำนาจควบคุม 2.วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจ การแข่งขันในตลาดของผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่บริษัท New Co เข้าเป็นผู้มีอำนาจควบคุม

3.วิเคราะห์ผลดีอันเกิดจากการประหยัดเนื่องจากขนาด (economies of scale) อย่างเป็นรูปธรรมและแนวทางในการส่งต่อผลดีดังกล่าวไปยังผู้บริโภคอย่างประเมินได้ชัดเจน 4.วิเคราะห์การถือครองคลื่นของบริษัท New Co ว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบและมีผลต่อการแข่งขันในตลาดหรือไม่ อย่างไร

5.วิเคราะห์แนวทางในการลดอัตราค่าบริการ การรักษาคุณภาพการบริการเพื่อลดผลกระทบต่อผู้บริโภคในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และ 6.วิเคราะห์มาตรการการส่งเสริม MVNO (บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน) และเสนอแนวทางในการปรับปรุงกฎเกณฑ์ เพื่อให้ MVNO สามารถเกิด คงอยู่ และแข่งขันได้ในตลาด เพื่อเพิ่มระดับการแข่งขันให้สูงขึ้น รวมทั้งทางเลือกให้ผู้บริโภค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (14 ก.ย. 2565) ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น TRUE ปิดตลาดที่ราคา 5 บาท เพิ่มขึ้น 0.08 บาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 1.63% มูลค่าการซื้อขายกว่า 1,585.29 ล้านบาท ขณะที่ DTAC ปิดตลาดที่ราคา 44.75 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 356.77 ล้านบาท ■



## หุ้นฟอร์มสวย..สวนตลาดดิ่ง

☞ วันนี้เป็นอีกครั้งที่ตลาดหุ้นทั่วโลกแพนิกเกี่ยวกับการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ตลาดหุ้นทั่วโลกรับรู้กันมาพักใหญ่ แต่คล้ายหลังตลาดหุ้นทั่วโลกก็มักดีดแรง พร้อมกับคำอธิบายหลายกังวลในระดับหนึ่ง ต่อจากนั้นก็จะมีกลับมาแพนิกใหม่เมื่อเห็นตัวเลขเงินเฟ้อพุ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ ซึ่งเป็นชนวนเหตุที่ทำให้นักลงทุนสถาบันกระหน่ำขายหุ้นแบบไม่ดูตาดี และเรื่องดังกล่าวก็วนรูปแบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ เจ้าค่ะ

☞ งานนี้บอกได้ทันทีว่า นี่คือมันนี่เกมที่นักเล่นต้องอ่านเกมไปเรื่อย ๆ และเป็นจังหวะที่นักลงทุนต้องหาโอกาสซื้อสวนเมื่อเห็นว่า ผลกระทบดังกล่าวไม่รุนแรงเหมือนที่ทุกคนหวาดผวา แต่ถึงกระนั้นก็อยากให้นักเล่นมองจากความเป็นจริงที่ว่า เฟดยังเหลือการประชุมอีก 3 นัด ไล่ตั้งแต่ ก.ย. พ.ย. และ ธ.ค. ซึ่งเดือนนี้มีการปรับลงไปแล้วว่า มีความเป็นไปได้ที่จะขึ้นพรวดเดียว 1% นะนายจ๋า

☞ ผลดังกล่าวทำให้ดอกเบี้ยนโยบายจะขึ้นไปแตะระดับ 3.5% ส่วนอีก 2 นัดที่เหลือมีความเป็นไปได้ที่จะขึ้นอีกครั้งละ 0.50% และเมื่อรวมเบ็ดเสร็จสิ้นปีดอกเบี้ยจะขึ้นไปอยู่แถว 4.50% ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับตลาดหุ้นทั่วโลก และทำให้เกิดเหตุการณ์เงินไหลออกจากตลาดหุ้นครั้งใหญ่ แต่สุดท้าย “โมนิก้า” ก็ยังไม่เห็นเงินไหลออกสักที จึงเชื่ออย่างสนิทใจว่า สภาพคล่องของเม็ดเงินในตลาดโลกยังมีเยอะ เลยไม่จำเป็นต้องดึงเงินออกจากตลาดหุ้นทั้งหมดจ้ะ!

☞ ฉะนั้นการที่ดัชนีไทยร่วงลงไปถึง 1,642.53 จุด แต่สุดท้ายดีดกลับขึ้นมาปิดที่ 1,656.58 จุด ลบไป 4.51 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 7.26 ล้านบาท “โมนิก้า” มองเป็นเรื่องที่ทำให้รู้ว่า ตลาดหุ้นไทยต้องเผชิญกับเรื่องพรรคนี้อีกสองยก และตัวเร่งสำคัญก็อยู่ที่เรื่องเงินเฟ้ออเมริกาจะลดลงไหม? เดียนถึงมองจังหวะนี้เป็นโอกาสของการเล่นมากกว่าอุปสรรค เพราะตามความคิดพื้นฐานทุกอย่างน่าจะดีขึ้นเป็นลำดับพะยะค่ะ

☞ เหมือนกับสถานการณ์ที่ดีขึ้นของหุ้น TU หลังจากผ่านช่วงข่าแยของชีวิต ก็เป็นการสะท้อนภาพให้เห็นว่า กองทุนไม่ติดใจเรื่องราวเมื่อครั้งก่อน และเริ่มมองถึงเรื่องดี ๆ ในภาคไหนมากขึ้น ผลสานกับได้แรงหนุนดอกเบี้ยขาขึ้นเป็นตัวเร่ง วานนี้ถึงเห็นหุ้นขึ้นมาปิดที่ระดับ 16.30 บาท บวกไป 0.40 บาท หรือขึ้นไป 2.50% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 3.48 พันล้านบาท มันเหมือนเป็นการเปิดประตูเพื่อให้หุ้นไปต่อแบบสวย ๆ นะจ๊ะ

☞ คล้ายกับการไต่เพดานบินของหุ้น TRUE ก็มาจากความเชื่อที่ว่า สุดท้ายดีลควมรวมกันผ่านแน่นอน เพราะคนที่ต้องทำหน้าที่อย่าง กสทช. ดันเกิดการผ่อขึ้นมาดี ๆ และไม่ทำหน้าที่ของตัวเอง (สังคมส่วนใหญ่มองแบบนี้) จึงไม่มีอะไรมาขวางดีลครั้งนี้ได้อีกแล้ว พร้อมกันนั้นก็มีการวัดผันถึงกำไรในอนาคตจะแจ่มเบอร์ใหญ่ วานี้จึงเห็นหุ้นวิ่งขึ้นมาปิดที่ 5 บาท บวกไป 0.08 บาท หรือขึ้นไป 1.65% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1.51 พันล้านบาทไปละคะ

☞ ประเด็นนี้ทำให้ “โมนิก้า” ต้องย้อนกลับมาดูเงินเฟ้ออย่าง PSL แบบบล็อกจ้อ เพราะเมื่อดูจากดัชนีค่าแรงหรือ BDI ขึ้นแรง น่าจะทำให้ให้นักเล่นหวนกลับมาเล่นถึงกำไรอีกครั้ง และการที่หุ้นขึ้นมาขึ้นเปิดที่ 15.60 บาท บวกไป 0.20 บาท หรือขึ้นไป 1.30% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 365 ล้านบาท มันทำให้เชื่อว่า หุ้นมีโอกาสวิ่งกลับไปหาฐานเก่าก่อนจะลงแรงบริเวณ 17 บาทอีกครั้ง จึงกลายเป็นข้อดีที่น่าตามไปดูเหลือเกินจ้ะ!

☞ เรื่องดังกล่าวทำให้ “โมนิก้า” เลือกที่จะเฝ้าที่ถึงหุ้น TEAMG เพื่อบอกเล่าถึงการถอนตัวของปูนใหญ่ มันเป็นเรื่องที่ชี้ให้เห็นว่า ปูนใหญ่ไม่เอาจริง! เพราะตั้งแต่เข้ามาก็ไม่เห็นอะไรที่เป็นน้ำเป็นเนื้อสักอย่าง ทั้งที่มีการส่งคนของตัวเองเข้าไปนั่งเป็นบอร์ด เดียนถึงมองว่า การเข้ามารวบหุ้นของ “เฮียมังกร” น่าจะทำให้การบริหารงานคล่องตัวขึ้นกว่าเดิม และการที่หุ้นขึ้นเปิดที่ 9.85 บาท บวกไป 0.80 บาท หรือขึ้นไป 8.85% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 452 ล้านบาท น่าจะเป็นการวิ่งรับข่าวดีบางอย่างกระมัง!

☞ คล้ายกับสถานการณ์ของ PSG ซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่า นี่คือหุ้นเทิร์นอะราร์ดตัวพ้อที่เล่นกันได้ยาว ๆ และบปีไตรมาส 3 ก็คงมีกำไรอีกตามเคย ส่วนจะมากหรือน้อยก็เป็นอีกเรื่อง ขณะที่ไตรมาส 4 น่าจะเป็นช่วงที่โชว์ผลงานได้อย่างเต็มที่ (บริษัทสวนใหญ่ทำผลงานได้ดีทั้งนั้น) “โมนิก้า” ถึงมองการขึ้นเปิดที่ระดับ 1.48 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 193 ล้านบาท คือจังหวะสะสมพลังเพื่อกระชากทะลุแนวต้าน 1.50 บาท ต่อจากนั้นน่าจะขึ้นไปสร้างฐานใหม่บริเวณ 1.70 บาท (สัญญาแนกเด้นคิดว่าไว้อย่างนั้น)..จริงหรือไม่? ก็ต้องดูกันต่อไป เพราะเดียนไม่ได้ตรัสรู้ไปทุกอย่าง..ออิอิ ■

## เลื่อนพันธะ "ทรู-ดีแทค"

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กสทช.ที่มี นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ได้เลื่อนวาระการพิจารณาการควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กับบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ออกไปก่อน โดยที่ประชุมมีมติให้รอความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อน และเมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอความเห็นกลับมาอีก กสทช.แล้ว กรรมการ กสทช. พร้อมจะเรียกประชุมเพื่อพิจารณาการควบรวมกิจการระหว่างทรูกับดีแทค เป็นนัดพิเศษ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ 25 ส.ค.ที่ผ่านมา กสทช.ได้ส่งหนังสือให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็นประเด็นข้อกฎหมายการควบรวมกิจการดังกล่าวว่า กสทช.มีอำนาจหน้าที่ที่จะตัดสินเกี่ยวกับการควบรวมกิจการหรือไม่ เนื่องจากมีข้อถกเถียงกันในหลายประเด็น รวมถึงมีการยื่นฟ้องร้องประเด็นการควบรวมที่ศาลปกครองกลางด้วย

ทั้งนี้ ในระหว่างรอความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น ขอให้สำนักงาน กสทช.ไปศึกษาและหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ economy of scale (การประหยัดต่อขนาด), ต้นทุนของค่ายมือถือ และเมื่อควบรวมแล้วจะส่งผลดีต่อผู้บริโภคอย่างไร เป็นต้น เพื่อกรรมการ กสทช.จะได้พิจารณาในคราวเดียว เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอความเห็นกลับมาอีก กสทช.

## ดีล TRUE-DTAC ไม่จบ รอกฤษฎีกาชื้ออนาคต

#กสทช. #TRUE #DTAC #ทับทิม - กสทช. เลื่อนลงมติ ดีลควบรวม TRUE-DTAC ด้าน “ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล” ระบุคณะกรรมการ กสทช. ทั้ง 5 ท่านอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ฟากโทรคมนาคมราคาหุ้นผันผวน แนะ “แก๊งกำไร” เมื่อราคาหุ้นวิ่งขึ้นแตะระดับราคาเทคนิครอออฟเพอร์ของ DTAC → → → **อ่านหน้า 8**

### ดีล TRUE-DTAC (ต่อจากหน้า 1)

ที่ 47.76 บาท และ TRUE ที่ 5.09 บาท

รายงานข่าวจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. วันนี้เลื่อนการลงมติการพิจารณาค่าขอควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE และบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC เพื่อรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาตามที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รักษาการนายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งให้พิจารณาประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ กสทช. ว่ามีสิทธิอนุญาตหรือไม่อนุญาตแผนควบรวมธุรกิจระหว่าง TRUE-DTAC หรือไม่ อย่างไร

#### ● วิเคราะห์ข้อมูลเพิ่ม

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการเลขาธิการสำนักงาน กสทช. เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ได้ส่งผลการวิเคราะห์เชิงวิชาการและข้อมูลเชิงประจักษ์เพิ่มเติม ใน 6 ประเด็น ประกอบด้วย 1. ผลการวิเคราะห์โครงสร้างการรวมธุรกิจของ TRUE กับ DTAC โดยให้รวมถึงผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (บริษัทในเครือ) ทั้งหมดที่ TRUE, DTAC, และ New Co (ชื่อบริษัทใหม่หากมีการควบรวมแล้ว) มีอำนาจควบคุม

2. ผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการบริหารจัดการ, การดำเนินธุรกิจ, การแข่งขันในตลาดของผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่บริษัท New Co เข้าเป็นผู้มีอำนาจควบคุม, 3. การวิเคราะห์ผลดีอันเกิดจากการประหยัดเนื่องจากขนาด (Economies of Scale) อย่างเป็นรูปธรรมและแนวทางในการส่งต่อผลดีดังกล่าวไปยังผู้บริโภคอย่างประเมินได้ชัดเจน 4. การวิเคราะห์การถือครองคลื่นของบริษัท New Co ว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบและมีผลต่อการแข่งขันในตลาดหรือไม่ อย่างไร

5. ผลการวิเคราะห์แนวทาง การลดอัตราค่าบริการ การรักษาคุณภาพการบริการเพื่อลดผลกระทบต่อผู้บริโภคในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และ 6. ผลวิเคราะห์มาตรการการส่งเสริม MVNO (บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน) และเสนอแนวทางในการปรับปรุงกฎเกณฑ์ เพื่อให้ MVNO สามารถเกิด คงอยู่ และแข่งขันได้ในตลาด เพื่อเพิ่มระดับการแข่งขันให้สูงขึ้น รวมทั้งทางเลือกให้ผู้บริโภค ให้กับคณะกรรมการกสทช. ทั้ง 5 ท่าน เพื่อศึกษาประกอบการพิจารณา

#### ● รอกฤษฎีกาตีความ

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการ กสทช. ทั้ง 5 ท่าน อยู่ระหว่างรอความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ในประเด็นข้อกฎหมาย เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะ

กรรมการ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ในกรณีเกี่ยวกับการรวมธุรกิจระหว่าง ระหว่างบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE และบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC เพื่อให้การพิจารณาและดำเนินการเกี่ยวกับการรวมธุรกิจ เป็นไปโดยรอบคอบ และถูกต้องตามกฎหมาย

“คณะกรรมการทั้ง 5 ท่าน น่าจะศึกษาทำความเข้าใจกับผลสรุป 6 ข้อที่ทางสำนักงานกสทช. เสนอไป ขณะเดียวกันก็ต้องรอความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อให้การดำเนินการใดๆ ในกรอบของกฎหมาย”

#### ● ราคาหุ้นผันผวน

นายพิสุทธิ งามวิจิตรวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเคลื่อนไหวของราคาหุ้น TRUE และ DTAC จะยังคงผันผวนตามกระแสข่าวการควบรวมกันว่าจะมีข้อสรุปทางใดทางหนึ่ง ดังนั้นแนะนำนักลงทุนเน้น “แก๊งกำไร” เมื่อราคาหุ้นวิ่งขึ้นแตะระดับราคาเทคนิครอออฟเพอร์ของ DTAC ที่ 47.76 บาท และ TRUE ที่ 5.09 บาท ให้ขายทำกำไรป้องกันความเสี่ยงจนกว่าจะมีบทสรุปที่ชัดเจน จึงสามารถเข้าไล่ราคาขณะที่ราคาหุ้นแตะ หรือยืนเหนือราคาเทคนิครอออฟเพอร์ได้

พร้อมกันนี้แนะนำนักลงทุน ติดตามมติการเยียวยาผู้บริโภคของ กสทช. ประกอบการพิจารณาเข้าลงทุนในหุ้นทั้ง 2 บริษัท เนื่องจากหากการเยียวยา ครอบคลุมถึงคลื่นความถี่ อาทิ ห้ามนำคลื่นความถี่ของ 2 องค์กรมารวมกันและหรือ ต้องคืนคลื่นความถี่บางส่วน จะส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทใหม่อย่างมีนัยสำคัญ แต่หาก กสทช. มุ่งเน้นรักษาผลประโยชน์ของประชาชน ด้วยการควบคุมโปรโมชันราคาต่ำสุด ไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง (คาดว่าประมาณ 5 ปี) จะเป็นปัจจัยหนุนให้บริษัทใหม่มีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้นำตลาดอย่าง ADVANC ได้อย่างมีนัยสำคัญ

## 'กสทช.'ยังไม่เคาะควรววม'ทรู-ดีแทค' รอ'กฤษฎีกา'เคลียร์ปมอำนาจหน้าที่

เมื่อวันที่ 14 กันยายน แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช. ที่ประชุมรับข้อมูลเพิ่มเติมใน 6 ประเด็น เรื่องการควรววมกิจการระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือทรู และ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค จากสำนักงาน กสทช.แล้ว ตามที่บอร์ด กสทช.สั่งการเมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา แต่ที่ประชุมยังไม่มิตต่อการตัดสินใจควรววมดังกล่าว

“คาดว่า กสทช.จะรอฟังความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรักษาการนายกรัฐมนตรี ให้พิจารณาประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ กสทช. ต่อการพิจารณาควรววมกิจการระหว่างทรูกับดีแทค ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกามีประชุมประเด็นดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา” แหล่งข่าวกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 6 ประเด็น ที่บอร์ด กสทช. ขอให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติม ประกอบด้วย 1.วิเคราะห์โครงสร้างการรวมธุรกิจของทรู-ดีแทค โดยให้รวม

ถึงผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้งหมดที่ทรูและดีแทค และ New Co ซึ่งเป็นชื่อบริษัทใหม่หากมีการควรววม มีอำนาจควบคุม 2.วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจ การแข่งขันในตลาดของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่บริษัท New Co เข้าเป็นผู้มีอำนาจควบคุม 3.วิเคราะห์ผลดีอันเกิดจากการประหยัดเนื่องจากขนาดอย่างเป็นรูปธรรมและแนวทางในการส่งต่อผลดีดังกล่าวไปยังผู้บริโภคอย่างประเมินได้ชัดเจน

4.วิเคราะห์การถือครองคลื่นของบริษัท New Co ว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบและมีผลต่อการแข่งขันในตลาดหรือไม่ อย่างไร 5.วิเคราะห์แนวทางในการลดอัตราค่าบริการ การรักษาคุณภาพการบริการเพื่อลดผลกระทบต่อผู้บริโภคในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และ 6.วิเคราะห์มาตรการการส่งเสริม MVNO หรือบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือนและเสนอแนวทางในการปรับปรุงกฎเกณฑ์ เพื่อให้ MVNO สามารถเกิด คงอยู่ และแข่งขันได้ในตลาดเพื่อเพิ่มระดับการแข่งขันให้สูงขึ้น รวมทั้งทางเลือกให้ผู้บริโภค